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        ในชวงครึ่งปแรกของป 2559 ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยยังคงเผชิญกับภาวะการสงออกท่ี หดตัวจากการฟนตัว

ท่ียังไมสมํ่าเสมอของเศรษฐกิจโลก ดานการใชจาย การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัว แตอยางไรก็ดีเม่ือเขาสูชวงครึ่ง

ปหลังของป 2559 ปญหาเหลานี้ไดคลี่คลายลง สําหรับการลงทุนทางภาคเอกชนไดมีการลงทุนมากข้ึนตามการขยายตัวของ

การลงทุนภาครัฐ ประกอบกับไดมีการอนุมัติสงเสริมการลงทุน และมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจจากภาครัฐออกมาอยางตอเนื่อง 

ทําใหเศรษฐกิจไทยเกิดความชัดเจนมากขึ้น ทั้งทางดานอุตสาหกรรมและทางดานตางๆ ซึ่งจะนําไปสูความสามารถในการ

เติบโตของธุรกิจของบริษัทฯ ตอไป 
        และในป 2559 นี้ บริษัทฯ ไดมีการติดต้ังเครื่องจักรใหม เพื่อเพิ่มปริมาณ และพัฒนาคุณภาพการผลิต ใหรองรับกับ

การขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตางๆ ของภาครัฐบาล และเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันใหมากข้ึน บริษัทฯ ไดยึดม่ันแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน ประกอบกับใหความสําคัญ

กับการมุงม่ันในการทํางานเปนทีมท่ีเข็มแข็ง อันจะชวยผลักดันใหบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตเพิ่มมากข้ึนจากปท่ีผานมา 
        อยางไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท และผูบริหาร ไดใหความสําคัญอยางยิ่งตอการจัดการใหมีระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม อีกท้ังมีความมุงม่ันในการบริหารจัดการบริษัทฯ ใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดี ดําเนินธุรกิจดวยความโปรงใส มีคุณธรรม สามารถตรวจสอบได รวมถึงการใหความสําคัญในการมีสวนรวมรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม 
        สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกทาน ขอขอบพระคุณทาน ผูถือหุน ลูกคา พันธมิตร

ทางการคา หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมถึงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ ตลอดจนสถาบันการเงินท่ีใหโอกาส ใหความ

ไววางใจและความเช่ือม่ัน โดยใหการสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทฯ ดวยดีตลอดมา และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการ

สนับสนุนจากทุกทานดวยดีตลอดไป พรอมกันนี้ คณะกรรมการบริษัท ผูบริหาร และพนักงานทุกคน จะรวมมือรวมใจ ทุมเท ใน

การทําหนาท่ีและปฏิบัติภารกิจของตนอยางสุดความสามารถ เพื่อขับเคลื่อนบริษัทฯ ใหสูความสําเร็จท่ีม่ันคงและยั่งยืน

ตลอดไป  
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